

## Gia đình đọc sách, gắn kết yêu thương



Gia đình chị Nguyễn Bích Thùy và chị Huỳnh Thị Thảo nhận giải nhì của hội thi. Ảnh: THIÊN LÝ

**Sở VH-TT-DL vừa tổ chức tổng kết và trao giải hội thi Gia đình đọc sách tỉnh Phú Yên năm 2022. Đây là một hoạt động giúp gắn kết các thành viên trong gia đình, để gia đình thật sự là nơi để yêu thương, là điểm tựa vững chắc, là bến đỗ bình yên nhất đối với mỗi con người.**

### Sân chơi bổ ích

Hội thi Gia đình đọc sách tỉnh Phú Yên năm 2022 được Sở VH-TT-DL phát động từ tháng 5/2022 và kết thúc vào ngày 28/6/2022, dành cho các gia đình sinh sống trên địa bàn tỉnh có từ 3 thành viên trở lên. Hội thi khuyến khích những gia đình có các thế hệ ông bà, cha mẹ, con cháu tham dự. Hội thi được tổ chức trực tuyến thông qua hình thức xây dựng video. Mỗi video dự thi đảm bảo đầy đủ hai phần. Phần một giới thiệu sơ lược về gia đình và hoạt động đọc sách trong gia đình thí sinh theo chủ đề Gia đình đọc sách - gắn kết yêu thương. Phần hai giới thiệu, chia sẻ cảm nhận một hoặc một số tác phẩm văn học viết về chủ đề gia đình mà gia đình thí sinh yêu thích.

Tham gia hội thi, chị Nguyễn Bích Thùy ở khu phố 1, phường Hòa Vinh (TX Đông Hòa) giới thiệu đến hội thi cuốn sách *Trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ cần vỗ về* của nhà tâm lý học Hàn Quốc Choi Kwanghyun. *Trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ cần vỗ về* là sự tiếp nối của *Hai mặt của gia đình* và *Góc khuất của yêu thương* - hai cuốn sách tâm

lý học dành cho những người đang gặp tổn thương trong mối quan hệ gia đình và tình yêu đôi lứa. Bác sĩ, tiến sĩ tâm lý học Hàn Quốc Choi Kwanghyun đã giúp người đọc lý giải được nhiều thắc mắc về nguồn cơn của những đau khổ trong thực tại, tìm hiểu những trải nghiệm thời thơ ấu ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của một người và tổn thương hoạt động theo nguyên lý ra sao bằng cách liệt kê 8 đặc điểm cơ bản nhất của những người có “đứa trẻ bên trong” bị tổn thương bao gồm cả những dạng phức cảm, biểu hiện vô thức như trốn chạy, nổi nóng bất thường, làm hài lòng người khác...

Chị Thùy chia sẻ: “Không chỉ là sân chơi bổ ích, góp phần xây dựng thói quen đọc sách cho các thành viên trong gia đình, hội thi còn xây dựng mối liên hệ giữa gia đình, thư viện và cộng đồng ngày càng gần gũi, thân thiện để chung tay lan tỏa văn hóa đọc”.

Theo em Nguyễn Ái Tiên, học sinh Trường THCS Hùng Vương (TP Tuy Hòa), em rất thích đọc sách, nhất là những cuốn sách viết về những tấm gương hiếu thảo, vượt khó học giỏi... Em thực sự rất thích thú khi xem các video giới thiệu sách của các gia đình trong hội thi. Bởi nó mang đến nguồn cảm hứng để em và các thành viên trong gia đình dành nhiều thời gian đọc sách.

### **Khơi dậy niềm đam mê đọc sách**

Hội thi Gia đình đọc sách tỉnh Phú Yên năm 2022 là một trong những hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022 ở Phú Yên. Đây còn là hoạt động thường niên được Sở VH-TT-DL tổ chức. Qua 2 tháng phát động, ban giám khảo đã chọn ra 7 đội có video dự thi hay nhất và ý nghĩa nhất để khen thưởng, biểu dương. Nhiều bài thi có chất lượng, thể hiện sự sáng tạo. Nhiều câu chuyện cảm động trong sách đã được chia sẻ, nhiều tác phẩm có giá trị được lan tỏa đến cộng đồng. Câu chuyện của các gia đình đều hướng đến vai trò của sách báo và văn hóa đọc. Những cuốn sách được giới thiệu trong video cụ thể, đầy đủ nguồn xuất bản. Nội dung và hình ảnh của các video dự thi đúng thể lệ hội thi, đặc biệt các đội đã sử dụng các hiệu ứng, kỹ xảo về hình ảnh, âm thanh để đạt chất lượng cao.

Đánh giá về hội thi, ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL cho biết: Hội thi Gia đình đọc sách tỉnh Phú Yên năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc góp phần gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau, để mọi người trong gia đình cùng nhau trò chuyện, chia sẻ, thảo luận, bàn bạc, rồi từ đó sẽ hiểu nhau nhiều hơn, yêu thương, gần bó với nhau nhiều hơn. Hơn hết, hội thi nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; tăng cường trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội đối với việc giữ gìn, bảo vệ các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Theo ông Thái, thông qua hội thi, ban tổ chức mong muốn khẳng định những giá trị tốt đẹp mà sách mang lại cho sự phát triển của con người, tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình Việt Nam, tạo sự lan tỏa rộng rãi và thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn và thiết thực để các gia đình có điều kiện phát huy năng khiếu đọc sách, giới thiệu sách, xây dựng thói quen đọc sách, nuôi dưỡng tình yêu với sách của từng thành viên trong gia đình; đồng thời tạo điều kiện cho các gia đình tham gia vào hoạt động khuyến đọc cùng con, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

**THIÊN LÝ**

**Nguồn:** baophuyen.vn